
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 278 — 244. mál.

Fyrirspurn

til menntamálaráðherra um sérframlag til framhaldsdeilda.

Frá Jóni Bjarnasyni.

Hvernig samræmist það skólastefnu ríkisstjórnarinnar og stefnu hennar í byggðamálum
að fella niður „í sparnaðarskyni“ allt sérframlag til framhaldsdeilda, 7,8 millj. kr., eins og
gerð er tillaga um í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2002?


